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๕.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ 
(International College of Interdisciplinary Studies) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ (International College of Interdisciplinary Studies) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เห็นควรปรับสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จาก ๑๑ คน ไปเพ่ิมในสัดส่วน

ของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นของการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

๒. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับ           
แผนงานวิจัยและแผนงานบริการวิชาการ เช่น การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course 
Training) หรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการ (International Seminar) เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม                    
และเกิดบรรยากาศทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา  

๓. วัตถุประสงค์ข้อ ๑ ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ ไม่ควรนําไป
เป็นวัตถุประสงค์หลักในการเสนอการขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยควรนําเรื่องการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ มาตั้งเป็นวัตถุประสงค์หลักสำคัญในข้อที่ ๑ 

๔. มหาวิทยาลัยควรอ้างถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ             
ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่มาเพ่ือสนับสนุนหลักการของโครงการจัดตั้ งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ                    
เพ่ือให้มองเห็นภาพและเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น 

๕. ในการดำเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการนั้น ควรมีการ
จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศมาประจำในวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการด้วย และการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการควรเป็นการจัดการศึกษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

๖. ในรายละเอียดของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ ควรแสดง
รายละเอียดของหลักสูตรที่จะดำเนินการ ว่ามีความโดดเด่นที่สามารถนําไปแข่งขันกับสถาบันอ่ืนได้อย่างไร 

๗. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะดำเนินการเพื่อรับเข้ามาศึกษาต่อให้ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายใด 

๘. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเสนอแผนการบริหารบุคลากรภายในที่มหาวิทยาลัย              
จะกําหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการด้วย เพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งทางวิชาการและเกิดความยั่งยืนกับมหาวิทยาลัย 

๙. ชื่อของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการกับหลักสูตรที่ เสนอในโครงการนั้น                  
ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary)                
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จึงเห็นควรเสนอให้นําสาขาวิชาที่สอนทางด้านภาษาต่าง ๆ เข้าไปไว้ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
สหวิทยาการด้วย 

๑๐. การบริหารงานวิชาการ ควรดำเนินการเรื่องการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non-Degree) ซึ่ งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ ต้องเป็ นหน่ วยงานที่ มีบทบาท (Take Action)                    
ในการดำเนินการหลักของมหาวิทยาลัย 

๑๑. สำหรับการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ มีควรสร้างหลักสูตร
นานาชาติก่อน โดยคณะต่าง ๆ เป็นผู้ดำเนินการ แล้วเมื่อเกิดความเข้มแข็ง จึงดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติสหวิทยาการขึ้น เพ่ือรวบรวมหลักสูตรดังกล่าวเข้าไว้ในหน่วยงานเดียวกัน หรือดำเนินการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการขึ้นก่อนแล้วนําหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่มาไว้ในโครงสร้างการดำเนินการ                 
ของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ  

๑๒. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาความต้องการในการเข้าศึกษาต่อเพ่ือให้
สามารถเปิดหลักสูตร ได้ตามความต้องการ  

๑๓. เห็นควรให้มีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรและแผนการพัฒนาหลักสูตร                
ที่จะทำการเปิดดำเนินการ ในวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาและควรมีแผน    
การบริหารจัดการในระยะ ๕ ปี โดยละเอียดมานําเสนอด้วย  

๑๔. เป้าหมายในการรับนักศึกษาปริญญาเอกในปีแรก ค่อนข้างน้อยเมื่ อพิจารณา
เปรียบเทียบ จากสถาบันอ่ืนที่มีการรับนักศึกษาจีน เข้ามาศึกษาต่อ  

๑๕ . ควรใช้บุ คลากรของมหาวิทยาลั ยที่ มี อยู่ มาเป็ นทรัพยากรบุ คคลหลัก                     
ในการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เช่นเดียวกับใช้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว เป็นต้น เพ่ือลดค่าใช้จ่าย                   
และงบประมาณสำหรับดำเนินการ และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  

๑๖. ควรสร้างหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติให้เกิดความเข้มแข็ง
ก่อน แล้วจึงรวบรวมหลักสูตรดังกล่าวมาไว้ในวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบในหลักการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ (International 
College of Interdisciplinary Studies) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                     
โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 


